

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอยและประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2567

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย (ชั้น 2)

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายธนาวุฒิ กาไชย	ประธานคณะกรรมการ	ธนาวุฒิ กาไชย	
2	นายสมัย อินมาส	กรรมการ	สมัย อินมาส	
3	นายธานี สุทธศิลป์	กรรมการ	ธานี สุทธศิลป์	
4	นายสง่า สุทธศิลป์	กรรมการ	สง่า สุทธศิลป์	
5	นายสันติ ต้นดีบ	กรรมการ	สันติ ต้นดีบ	
6	นายเสาร์ วันยอด	กรรมการ	เสาร์ วันยอด	
7	นายบุญมี สิงห์กา	กรรมการ	บุญมี สิงห์กา	
8	นายศรีจันทร์ สุทธศิลป์	กรรมการ	ศรีจันทร์ สุทธศิลป์	
9	นายสิงห์ บัณฑิตชูสกุล	กรรมการ	สิงห์ บัณฑิตชูสกุล	
10	นายภัทรพงศ์ สิมงาม	กรรมการ	ภัทรพงศ์ สิมงาม	
11	นายมรุต ยารังษี	กรรมการ	นายมรุต ยารังษี	
12	นายทวีพงศ์ วงศ์ดาว	กรรมการ	ทวีพงศ์ วงศ์ดาว	
13	นายสมบุรณ์ ปีหล้า	กรรมการ	สมบุรณ์ ปีหล้า	
14	นายถวิล สุภาพพัฒน์	กรรมการ	ถวิล สุภาพพัฒน์	
15	นายนพดล บั้งเงิน	กรรมการและเลขานุการ	นพดล บั้งเงิน	
16	นายภาคิน ชัยแก้วเม	ผู้ช่วยเลขานุการ	ภาคิน ชัยแก้วเม	
17	นายสมาน นายด่าน	ประธานสภา อบต.แม่ลอย	สมาน นายด่าน	
18	นายบุญธรรม ปันสาร	รองประธานสภา อบต.แม่ลอย	บุญธรรม ปันสาร	
19	นายถวัล ปัญญาดี	ส.อบต. หมู่ที่ 2	ถวัล ปัญญาดี	
20	นายผดุงพล อุปการคำ	ส.อบต. หมู่ที่ 3	ผดุง อุปการคำ	
21	นายชุม อ่อนหวาน	ส.อบต. หมู่ที่ 4	ชุม อ่อนหวาน	
22	นายสง่า สุทธศิลป์	ส.อบต. หมู่ที่ 5	สง่า สุทธศิลป์	
23	นายสมบุรณ์ ดีปกรณ์	ส.อบต. หมู่ที่ 6	สมบุรณ์ ดีปกรณ์	
24	นายเกรียงศักดิ์ ชันทา	ส.อบต. หมู่ที่ 7	เกรียงศักดิ์ ชันทา	
25	นายสมบัติ ต๊ะจันทร์	ส.อบต. หมู่ที่ 10	สมบัติ ต๊ะจันทร์	
26	นายศรีสุวรรณ ไคร่นุ่นนา	ส.อบต. หมู่ที่ 11	ศรีสุวรรณ ไคร่นุ่นนา	
27	นายกิตติพงษ์ ปุชัย	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7	กิตติพงษ์ ปุชัย	
28	นายดอน คำมา	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9	ดอน คำมา	
29	นายสมบุรณ์ กันตะยา	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13	สมบุรณ์ กันตะยา	
30	นายพนม ปงกา	ครู คศ.3 ร.ร.บ้านเกียง “คุรุราษฎร์วิทยา”	พนม ปงกา	
31	นางลำตวน ปะสาวะโพธิ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ลำตวน ปะสาวะโพธิ์	

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
32	นายศรี สอนดีบ	ประธาน อสม. หมู่ที่ 1	ศรี สอนดีบ	
33	นางกนิษฐา มาหาญ	อสม. หมู่ที่ 2	กนิษฐา มาหาญ	
34	นายบุญแดง ศรีบาล	ประธาน อสม. หมู่ที่ 3	บุญแดง ศรีบาล	
35	นายยศ สันน้อย	ประธาน อสม. หมู่ที่ 6	ยศ สันน้อย	
36	นางมาลี กองแก้ว	ประธาน อสม. หมู่ที่ 7	มาลี กองแก้ว	
37	นายประยงค์ สุภาพพัฒน์	ประธาน อสม. หมู่ที่ 9	ประยงค์ สุภาพพัฒน์	
38	นายชาญวิทย์ สมยาดี	ประธาน อสม. หมู่ที่ 13	ชาญวิทย์ สมยาดี	
39	นายคำป็น จุ่มอิน	ประธานกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	คำป็น จุ่มอิน	
40	นายบุญเรือง ตีวงค์ชัย	สมาชิก อปพร. หมู่ที่ 7	บุญเรือง ตีวงค์ชัย	
41	นายเกษม ธรรมศร	สมาชิก อปพร. หมู่ที่ 8	เกษม ธรรมศร	
42	นายสุพิน เฟื่องฟู	สมาชิก อปพร. หมู่ที่ 10	สุพิน เฟื่องฟู	
43	นายสมคิด ชอบเดิน	สมาชิก อปพร. หมู่ที่ 4	สมคิด ชอบเดิน	
44	นายเด็ด ประระใจ	สมาชิก อปพร. หมู่ที่ 5	เด็ด ประระใจ	

### ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นางสาวโชติกา มุกดา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	โชติกา มุกดา	
2	นางวัลลี ไชยวงศ์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	วัลลี ไชยวงศ์	
3	นางสาวอุไรภัสภ์ ท้าว่อง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	อุไรภัสภ์ ท้าว่อง	
4	นางสาวธัญวรัตน์ คำภีระ	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ธัญวรัตน์ คำภีระ	
5	นางสาวสุพัตรา กาไชย	คนงาน	สุพัตรา กาไชย	
6	นายนันทภพ คำมูล	เลขานุการนายก อบต.แม่ล่อย	นันทภพ คำมูล	

### ผู้ไม่มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1	นายเมฆ แก้วมาเรื่อน	กรรมการ	
2	นางสาวชุนากรณ์ ปุชัย	กรรมการ	
3	นายสายเพชร ปุชัย	กำนันตำบลแม่ล่อย	
4	นายสายเพชร เข้มเพชร	กรรมการ	
5	นางสาวดวงกมล เข้มเพชร	ครู กศน. ประจำตำบลแม่ล่อย	
6	นายพงศกร กาไชย	ประธาน อสม. ตำบลแม่ล่อย	
7	นายปิยณัฐ คำใหม่คำ	ประธานกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	
8	นายผล โนมูล	สมาชิก อปพร. หมู่ที่ 1	

เริ่มประชุม

เวลา 09.30 น.

<p>นายพนพล บั้งเงิน เลขานุการฯ</p>	<p>ได้ตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการพัฒนา อบต.แม่ลอยและประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ที่ได้ลงลายมือชื่อไว้ เมื่อครบองค์ประชุม เลขานุการฯ จึงให้สัญญาณให้เข้าห้องประชุม เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้</p>
<p>ระเบียบวาระที่ 1</p>	<p>เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p>
<p>นายธนาวุฒิ กาไชย ประธานกรรมการ</p>	<p>กล่าวสวัสดิ์คณะกรรมการพัฒนา อบต.แม่ลอยและประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนซึ่งในวันนี้เป็นการประชุมพร้อมกันทั้งสองคณะ หลังจากทีคณะบริหารได้ออกเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นเดิมอาจจะมีความยาวที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและงบประมาณบางปัญหาหรือโครงการไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ จึงจะต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมแผนตามที่ทางช่างได้ออกสำรวจและประมาณการตามหลักวิชาช่างก่อนจึงได้นำเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ทุกท่านได้พิจารณาในวันนี้รายละเอียดกระผมจะให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาในลำดับต่อไป</p>
<p>ระเบียบวาระที่ 2</p>	<p>เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา</p>
<p>นายธนาวุฒิ กาไชย ประธานกรรมการ</p>	<p>เป็นการรับรองรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 การประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำหรับให้คณะกรรมการพัฒนา อบต.แม่ลอย ได้มีมติรับรองรายงานการประชุม และการประชุมเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 (การประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2566 สำหรับให้ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลได้มีมติรับรองรายงานการประชุม ตามรายงานการประชุมที่ทางฝ่ายเลขานุการได้จัดทำให้ท่านได้รับรองแล้ว 2 ชุดนั้น จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมโดยการยกมือ</p>
<p>ที่ประชุม</p>	<p>มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 และเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 โดยไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด</p>
<p>ระเบียบวาระที่ 3</p>	<p>เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา</p>
<p>นายธนาวุฒิ กาไชย ประธานกรรมการ</p>	<p>3.1 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567</p> <p>สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะเสนอให้ทุกท่านได้พิจารณาในวันนี้จะมีด้วยกัน 2 ฉบับ สำหรับรายละเอียดของแผนพัฒนาที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงนั้น กระผมขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้เสนอต่อที่ประชุมต่อไป</p>

นางสาวโชติกา มุกดา  
นักวิเคราะห์ฯ

กล่าวสวัสดิ์ผู้เข้าร่วมประชุม สำหรับการประชุมในวันนี้มีการประชุม ร่วมกัน 2 คณะ คือคณะกรรมการพัฒนา อบต.แม่ลอยและสัปดาห์ประชาชนท้องถิ่นระดับตำบล แม่ลอยเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมกัน หลังจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอยได้ออกเวทีประชาคมระดับ หมู่บ้านเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ลอยทั้ง 13 หมู่บ้าน และให้ทางผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้จัดเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ แล้วทางนักวิเคราะห์จึงได้ส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับกองช่างเพื่อออกสำรวจและประมาณ การเพื่อนำข้อมูลโครงการให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.แม่ลอย เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 และ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2567 ซึ่งแผน เปลี่ยนแปลงเป็นโครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แล้วแต่ปริมาณ งาน สถานที่ หรืองบประมาณไม่เป็นไปตามสภาพปัจจุบันจึงมีการเปลี่ยนแปลงให้ตรง ตามความจริงและถูกต้องตามหลักวิชาข้างจึงเป็นที่มาของการเชิญทุกท่านมาประชุมใน วันนี้สำหรับการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 “ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนา ท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาชนท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”

#### บันทึกหลักการและเหตุผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

#### หลักการ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖, และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการพัฒนาและกรอบในการจัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม นั้น

ตามข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ความว่า “เพื่อประโยชน์ของประชาชนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

### เหตุผล

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ได้ออกเวทีประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ ตลอดจนความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ลอย ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย “ประชาชนอยู่ดี กินดี สัจจระดี การศึกษาดี สามัคคี มีศีลธรรม” จึงได้นำข้อมูลที่ได้มาปรับใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ประกอบกับส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ที่แจ้งความประสงค์ขอเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย เพื่อนำไปเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อให้สามารถนำแผนงาน/โครงการพัฒนาไปเป็นกรอบในการใช้จ่ายเงินสะสมรวมถึงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ได้ตามระเบียบต่อไป

### บทนำ

#### **๑. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม**

แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายรวมถึง

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

**๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น**

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
- ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และการใช้จ่ายเงินสะสม การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
- เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

**๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น**

“ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

**ส่วนที่ ๒ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ**

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย มีดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งทางระบายน้ำ สะพาน ท่าเทียบเรือ และการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 450,000 บาท

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการสาธารณสุข

-ไม่มีโครงการเพิ่มเติม-

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข

3.1 กลยุทธ์ การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจควบคู่กับการให้การศึกษา

(1) แผนงานการศึกษา

- ปีงบประมาณ 2568 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 150,000 บาท

- ปีงบประมาณ 2569 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 150,000 บาท

- ปีงบประมาณ 2570 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 150,000 บาท

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภาพครอบคลุมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคีเครือข่าย

(1) แผนงานสาธารณสุข

- ปีงบประมาณ 2568 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 540,000 บาท

- ปีงบประมาณ 2569 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 540,000 บาท

- ปีงบประมาณ 2570 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 540,000 บาท

4.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจควบคู่กับการให้การศึกษา

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- ปีงบประมาณ 2568 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 30,000 บาท

(2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

- ปีงบประมาณ 2568 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 100,000 บาท

- ปีงบประมาณ 2569 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 50,000 บาท

- ปีงบประมาณ 2570 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 100,000 บาท

4.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุน การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมล้านนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

- ปีงบประมาณ 2568 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 45,000 บาท

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

-ไม่มีโครงการเพิ่มเติม-

## 6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

6.1 กลยุทธ์ เสริมสร้างระบบด้านการประสานเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งเพื่อให้เกิดความร่วมมือและการบูรณาการร่วมกัน

### (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

- ปีงบประมาณ 2568 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 625,000 บาท
  - ปีงบประมาณ 2569 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 50,000 บาท
  - ปีงบประมาณ 2570 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 500,000 บาท
- รวมทั้งหมด 5 ปี จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ มีดังนี้
- ปีงบประมาณ 2566 จำนวน - โครงการ งบประมาณ - บาท
  - ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 450,000 บาท
  - ปีงบประมาณ 2568 จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 1,490,000 บาท
  - ปีงบประมาณ 2569 จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 1,340,000 บาท
  - ปีงบประมาณ 2570 จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 1,290,000 บาท
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01/1) ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน มีดังนี้
- หมู่ที่ 1 บ้านหนองช่วง
    - ปีงบประมาณ 2566 จำนวน - โครงการ งบประมาณ - บาท
    - ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 60,000 บาท
    - ปีงบประมาณ 2568 จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 7,670,000 บาท
    - ปีงบประมาณ 2569 จำนวน - โครงการ งบประมาณ - บาท
    - ปีงบประมาณ 2570 จำนวน - โครงการ งบประมาณ - บาท
  - หมู่ที่ 2 บ้านเกี๋ยงดอย
    - ปีงบประมาณ 2566 จำนวน - โครงการ งบประมาณ - บาท
    - ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 112,000 บาท
    - ปีงบประมาณ 2568 จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 1,015,000 บาท
    - ปีงบประมาณ 2569 จำนวน - โครงการ งบประมาณ - บาท
    - ปีงบประมาณ 2570 จำนวน - โครงการ งบประมาณ - บาท
  - หมู่ที่ 3 บ้านเกี๋ยงคุ้ม
    - ปีงบประมาณ 2566 จำนวน - โครงการ งบประมาณ - บาท
    - ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 545,000 บาท
    - ปีงบประมาณ 2568 จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 725,670 บาท
    - ปีงบประมาณ 2569 จำนวน - โครงการ งบประมาณ - บาท
    - ปีงบประมาณ 2570 จำนวน - โครงการ งบประมาณ - บาท
  - หมู่ที่ 4 บ้านห้วยน่าน
    - ปีงบประมาณ 2566 จำนวน - โครงการ งบประมาณ - บาท
    - ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 695,000 บาท
    - ปีงบประมาณ 2568 จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 715,000 บาท
    - ปีงบประมาณ 2569 จำนวน - โครงการ งบประมาณ - บาท





- หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สุขสันต์
    - ปิงบประมาณ 2566 จำนวน - โครงการ งบประมาณ - บาท
    - ปิงบประมาณ 2567 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 550,000 บาท
    - ปิงบประมาณ 2568 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 495,000 บาท
    - ปิงบประมาณ 2569 จำนวน - โครงการ งบประมาณ - บาท
    - ปิงบประมาณ 2570 จำนวน - โครงการ งบประมาณ - บาท
  - หมู่ที่ 12 บ้านศรีมงคล
    - ปิงบประมาณ 2566 จำนวน - โครงการ งบประมาณ - บาท
    - ปิงบประมาณ 2567 จำนวน 7 โครงการ งบประมาณ 2,087,000 บาท
    - ปิงบประมาณ 2568 จำนวน 7 โครงการ งบประมาณ 5,853,000 บาท
    - ปิงบประมาณ 2569 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 50,000 บาท
    - ปิงบประมาณ 2570 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 50,000 บาท
  - หมู่ที่ 13 บ้านเกียงดอยเจริญราษฎร์
    - ปิงบประมาณ 2566 จำนวน - โครงการ งบประมาณ - บาท
    - ปิงบประมาณ 2567 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 305,000 บาท
    - ปิงบประมาณ 2568 จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 2,315,000 บาท
    - ปิงบประมาณ 2569 จำนวน - โครงการ งบประมาณ - บาท
    - ปิงบประมาณ 2570 จำนวน - โครงการ งบประมาณ - บาท
- รวมทั้งหมด 5 ปี จำนวน 13 หมู่บ้าน มีดังนี้
- ปิงบประมาณ 2566 จำนวน - โครงการ งบประมาณ - บาท
  - ปิงบประมาณ 2567 จำนวน 29 โครงการ งบประมาณ 7,238,000 บาท
  - ปิงบประมาณ 2568 จำนวน 47 โครงการ งบประมาณ 27,590,670 บาท
  - ปิงบประมาณ 2569 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 50,000 บาท
  - ปิงบประมาณ 2570 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 50,000 บาท
- รวม 5 ปี จำนวน 80 โครงการ งบประมาณ 34,928,670 บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย (แบบ ผ.02)

ในรายละเอียด แบบ ผ.02 นั้น จะเป็นการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, เชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13, การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย, การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย และยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าวขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ซึ่งแยกตามยุทธศาสตร์กลยุทธ์, แผนงานตามการจำแนกงบประมาณ ประกอบด้วย ที่ /ชื่อโครงการ/ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ/งบประมาณแยกตามปีงบประมาณ/ ตัวชี้วัด (KPI)/ผลที่คาดว่าจะได้รับ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก จึงขอให้ทุกท่านได้ดูตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่ม  
จังหวัดอาเซียน+6 และ GMS

1. กลยุทธ์ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ำ สะพาน  
ท่าเทียบเรือ และการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวใน  
ด้านการค้าและการลงทุน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1. โครงการปรับปรุงสโมสรโรงอาหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย  
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

- ปีงบประมาณ 2567 งบประมาณ 450,000 บาท

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษาและสาธารณสุข

1. กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้ง  
ทางด้านร่างกายและจิตใจควบคู่กับการให้การศึกษา

(1) แผนงานการศึกษา

1. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ลอย

- ปีงบประมาณ 2568 งบประมาณ 150,000 บาท

- ปีงบประมาณ 2569 งบประมาณ 150,000 บาท

- ปีงบประมาณ 2570 งบประมาณ 150,000 บาท

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

1. กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข  
การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้มี  
คุณภาพครอบคลุมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคีเครือข่าย

(1) แผนงานสาธารณสุข

1. โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มี  
ภาวะพึ่งพิงขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย LTC จากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ  
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลแม่ลอย

- ปีงบประมาณ 2568 งบประมาณ 540,000 บาท

- ปีงบประมาณ 2569 งบประมาณ 540,000 บาท

- ปีงบประมาณ 2570 งบประมาณ 540,000 บาท

2. กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการเพื่อให้เกิดการพัฒนา  
ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจควบคู่กับการให้การศึกษา

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1. โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเทิง ตามโครงการป้องกันและ  
แก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอเทิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

- ปีงบประมาณ 2568 งบประมาณ 30,000 บาท

(2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

1. โครงการจัดส่งตัวนักกีฬาเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาพื้นที่  
ใกล้เคียงและเครือข่าย

- ปีงบประมาณ 2568 งบประมาณ 50,000 บาท

- ปีงบประมาณ 2570 งบประมาณ 50,000 บาท
- 2. โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุตำบลแม่ลอย
  - ปีงบประมาณ 2568 งบประมาณ 50,000 บาท
  - ปีงบประมาณ 2569 งบประมาณ 50,000 บาท
  - ปีงบประมาณ 2570 งบประมาณ 50,000 บาท

3. กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมล้านนา จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

1. โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเทิง ตามโครงการงานพระราชพิธี และงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

- ปีงบประมาณ 2568 งบประมาณ 20,000 บาท

2. โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเทิง ตามโครงการจัดงานประเพณี ของจังหวัดและอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

- ปีงบประมาณ 2568 งบประมาณ 25,000 บาท

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

1. กลยุทธ์เสริมสร้างระบบด้านการประสานเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่น ให้เข้มแข็งเพื่อให้เกิดความร่วมมือและการบูรณาการร่วมกัน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

1. โครงการอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด ตามโครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย (โครงการต่อเนื่อง)

- ปีงบประมาณ 2568 งบประมาณ 25,000 บาท

2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลแม่ลอย

- ปีงบประมาณ 2568 งบประมาณ 600,000 บาท
- ปีงบประมาณ 2569 งบประมาณ 600,000 บาท
- ปีงบประมาณ 2570 งบประมาณ 500,000 บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย (แบบ ผ.02/1)

ในรายละเอียด แบบ ผ.02/1 นั้น จะเป็นการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, เชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13, การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ จังหวัดเชียงราย, การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ซึ่งแยกตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์, แผนงานตามการจำแนกงบประมาณ ประกอบด้วย ที่ /ชื่อโครงการ/

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ/งบประมาณแยกตามปีงบประมาณ/  
ตัวชี้วัด (KPI)/ผลที่คาดว่าจะได้รับ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่ม  
จังหวัดอาเซียน+6 และ GMS

1. กลยุทธ์ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ำ สะพาน  
ท่าเทียบเรือ และการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัว  
ในด้านการค้าและการลงทุน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด  
บ้านเกียงลุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเตือง จังหวัดเชียงราย

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม  
เหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ปริมาณงาน ขนาดปากกรางกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.30 - 0.50 เมตร ยาวรวม 92.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.  
แม่ลอยกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายจันทร์ กาชัย ถึงบริเวณบ้านนายเสาร์-  
แปงปัน บ้านเกียงลุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเตือง จังหวัดเชียงราย

- ปีงบประมาณ 2567 งบประมาณ 495,000 บาท

2. โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยน่าน หมู่ที่ 4  
ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเตือง จังหวัดเชียงราย

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านห้วยน่าน หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.60 - 2.60 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ยาวรวม 198.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 431.00 ตารางเมตร  
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอยกำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้าน  
นายคำ คำไหมคำ ถึงบริเวณบ้านนายอุทัย กลิ่นหอม บ้านห้วยน่าน หมู่ที่ 4  
ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเตือง จังหวัดเชียงราย

- ปีงบประมาณ 2567 งบประมาณ 268,000 บาท

3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด  
บ้านห้วยน่าน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเตือง จังหวัดเชียงราย

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต  
เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ปริมาณงาน ขนาดปากกรางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.20 - 0.40 เมตร ยาวรวม 88.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.  
แม่ลอยกำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนางสุพิน ปัญญาดี ถึงบ้านนางเพ็ญ-  
จดจำ บ้านห้วยน่าน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเตือง จังหวัดเชียงราย

- ปีงบประมาณ 2567 งบประมาณ 377,000 บาท

4. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านแม่ลอยไร่ หมู่ที่ 5  
ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเตือง จังหวัดเชียงราย

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

ปริมาณงาน ขนาดระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ลบ.ม./ชั่วโมง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่ลอยไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเต็ญ จังหวัดเชียงรายน

- ใช้งบประมาณ 2567 งบประมาณ 495,000 บาท

5. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อกัก

บ้านแม่ลอยไร่ใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเต็ญ จังหวัดเชียงรายน

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อกัก ปริมาณงาน ขนาดท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อกักยวรววม 127.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอยกำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายประหยัด โมทนา ถึงบ้านนายตาล กาวี บ้านแม่ลอยไร่ใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเต็ญ จังหวัดเชียงรายน

- ใช้งบประมาณ 2567 งบประมาณ 495,000 บาท

6. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ขอย 3 บ้านสันเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเต็ญ จังหวัดเชียงรายน

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ขอย 3 ปริมาณงาน ถนนขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยวรววม 95.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 385.90 ตารางเมตร -รางระบายน้ำขนาดปากกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 - 0.40 เมตร ยวรววม 40.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอยกำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายเจต จันตา ถึงบ้านนายบุญช่วย แดงฟู บ้านสันเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ลอยอำเภอกงเต็ญ จังหวัดเชียงรายน

- ใช้งบประมาณ 2567 งบประมาณ 495,000 บาท

7. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 4 บ้านจำไคร้ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเต็ญ จังหวัดเชียงรายน

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขอย 4 ปริมาณงาน ขนาดปากราง (เต็ม) กว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ยวรววม 69.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอยกำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนางวิสัย วิชัยเนตร ถึง บริเวณบ้านนายฤทธิ์ ฤตอดิ บ้านจำไคร้ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ลอยอำเภอกงเต็ญ จังหวัดเชียงรายน

- ใช้งบประมาณ 2567 งบประมาณ 200,000 บาท

8. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำไคร้ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเต็ญ จังหวัดเชียงรายน

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร ยวรววม 12.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอยกำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ

บ้านนายจำรัส ดันต๊ีบ บ้านจำไคร้ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเทือง จังหวัดเชียงราย  
- ปีงบประมาณ 2567 งบประมาณ 100,000 บาท

9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด  
ชอย 6 บ้านจำไคร้ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเทือง จังหวัดเชียงราย

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ชอย 6 ปริมาณงาน จุดที่ 1 ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.20 - 0.40 เมตร ยาวรวม 45.00 เมตร จุดที่ 2 ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย  
0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 - 0.40 เมตร ยาวรวม 15.00 เมตร (รายละเอียดตาม  
แบบแปลนที่ อบต.แม่ลอยกำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายแก้ว ยารังษี  
ถึง บ้านนายคม ยารังษี บ้านจำไคร้ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเทือง จังหวัดเชียงราย  
- ปีงบประมาณ 2567 งบประมาณ 250,000 บาท

10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด  
ชอย 1 บ้านเกียงดอยสูงเนิน หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเทือง จังหวัดเชียงราย

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ชอย 1 ปริมาณงาน จุดที่ 1 ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.20 - 0.40 เมตร ยาวรวม 122.00 เมตร จุดที่ 2 ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย  
0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 - 0.40 เมตร ยาวรวม 12.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบ  
แปลนที่ อบต.แม่ลอยกำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายเล็ก ปุ้ย  
ถึง บ้านนายจันต๊ีบ กาไชย บ้านเกียงดอยสูงเนิน หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเทือง  
จังหวัดเชียงราย

- ปีงบประมาณ 2567 งบประมาณ 495,000 บาท

11. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านใหม่สุขสันต์  
หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเทือง จังหวัดเชียงราย

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม  
บ่อพัก ปริมาณงาน ขนาดท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก  
ยาวรวม 95.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด)  
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายสมพงษ์ ฟองการ ถึงบ้านนายศรีทน กันประเวท  
บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเทือง จังหวัดเชียงราย

- ปีงบประมาณ 2567 งบประมาณ 450,000 บาท

12. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ชอยวัดศรีมงคล  
บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเทือง จังหวัดเชียงราย

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
พร้อมบ่อพัก ชอยวัดศรีมงคล ปริมาณงาน ขนาดท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60  
เมตร พร้อมบ่อพัก ยาวรวม 77.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย  
กำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนางหอม นายดำน ถึงบ้านนางอัมพร ยามี

- ปีงบประมาณ 2567 งบประมาณ 387,000 บาท

13. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านศรีมงคล ซอย 5 หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ซอย 5 ปริมาณงาน ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 - 0.40 เมตร ยาวรวม 42.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอยกำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายอ้อม ภูศรี ถึงบ้านนายพงษ์ศักดิ์-ประสพ บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

- ปีงบประมาณ 2567 งบประมาณ 170,000 บาท

14. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียงคอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ปริมาณงาน จุดที่ 1 ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 - 0.40 เมตร ยาวรวม 45.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอยกำหนด) จุดที่ 2 ขนาดปากราง (เดิม) กว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาวรวม 77.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอยกำหนด) สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 บริเวณบ้านนายเสาร์ ศรีคำ ถึง บ้านนางสุนิตา มาพอง บ้านเกียงคอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จุดที่ 2 บริเวณบ้านนายพุทธ สมยาดี บ้านเกียงคอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

- ปีงบประมาณ 2567 งบประมาณ 305,000 บาท

15. โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองช่วง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 2.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 380.00 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 95.00 ลบ.ม. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ บ้านนายวินัย เวียงนาค บ้านหนองช่วง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

- ปีงบประมาณ 2567 งบประมาณ 60,000 บาท

16. โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านเกียงคอย หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ปริมาณงาน จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาวรวม 400.00 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 240.00 ลบ.ม. จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาวรวม 650.00 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 390.00 ลบ.ม. สถานที่ก่อสร้าง ถนนการเกษตรสายเหล่าน้ำจำ บ้านเกียงคอย หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

- ปีงบประมาณ 2567 งบประมาณ 50,000 บาท



17. โครงการจัดซื้อท่อเพื่อการระบายน้ำ ซอย 6 บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเตือง จังหวัดเชียงราย

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จัดซื้อท่อระบายน้ำ จำนวน 1 งาน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด) สถานที่ดำเนินการ ซอย 6 บริเวณบ้านนายเสาร์ ธารณะคำ บ้านแม่ลอยไร่ใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเตือง จังหวัดเชียงราย

- งบประมาณ 2567 งบประมาณ 100,000 บาท

18. โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านเกียงลุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเตือง จังหวัดเชียงราย

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 260.00 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 78.00 ลบ.ม. สถานที่ก่อสร้าง ถนนการเกษตร สายทุ่งป่าอ้าย บ้านเกียงลุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเตือง จังหวัดเชียงราย

- งบประมาณ 2567 งบประมาณ 50,000 บาท

19. โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านห้วยน่าน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเตือง จังหวัดเชียงราย

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ปริมาณงาน จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 30.00 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 9.00 ลบ.ม. จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 150.00 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 37.50 ลบ.ม. จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 130.00 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 32.50 ลบ.ม. สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 ถนนข้างบ้านนายแหวง ศรีสองสม จุดที่ 2 ถนนสายห้วยโป่ง จุดที่ 3 บริเวณสวนนาง ฟองแก้ว กองจันทร์ บ้านห้วยน่าน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเตือง จังหวัดเชียงราย

- งบประมาณ 2567 งบประมาณ 50,000 บาท

20. โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านแม่ลอยไร่ใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเตือง จังหวัดเชียงราย

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ปริมาณงาน จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาวรวม 250.00 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 93.75 ลบ.ม. จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาวรวม 540.00 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 202.50 ลบ.ม. จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาวรวม 800.00 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 360.00 ลบ.ม. สถานที่ก่อสร้าง ถนนการเกษตรสายห้วยล็ก บ้านแม่ลอยไร่ใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเตือง จังหวัดเชียงราย

- งบประมาณ 2567 งบประมาณ 50,000 บาท

21. โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านเกียงกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ลอย อำเภอกิ่ง จังหวัดเชียงราย

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 280.00 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 84.00 ลบ.ม. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณนา นายนิค ต๊ะจันท์ บ้านเกียงกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ลอย อำเภอกิ่ง จังหวัดเชียงราย

- ปีงบประมาณ 2567 งบประมาณ 54,000 บาท

22. โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านสันเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ลอย อำเภอกิ่ง จังหวัดเชียงราย

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร

ปริมาณงาน จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 70.00 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 28.00 ลบ.ม. จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 60.00 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 24.00 ลบ.ม. จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 70.00 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 28.00 ลบ.ม. สถานที่ก่อสร้าง ถนน การเกษตรสายห้วยป่าไร่ บ้านสันเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ลอย อำเภอกิ่ง จังหวัด เชียงราย

- ปีงบประมาณ 2567 งบประมาณ 50,000 บาท

23. โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ลอย อำเภอกิ่ง จังหวัดเชียงราย

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร

ปริมาณงาน จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาวรวม 350.00 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 157.50 ลบ.ม. จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาวรวม 900.00 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 472.50 ลบ.ม. สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 ถนนการเกษตรสายห้วยฝ้าย จุดที่ 2 ถนนการเกษตรสายดงเย็น บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ลอย อำเภอกิ่ง จังหวัดเชียงราย

- ปีงบประมาณ 2567 งบประมาณ 50,000 บาท

24. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ซอย 7 บ้านเกียงคุ้ม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ลอย อำเภอกิ่ง จังหวัดเชียงราย

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ซอย 7 ปริมาณงาน จุดที่ 1 ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 - 0.60 เมตร ยาวรวม 45.00 เมตร จุดที่ 2 ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 - 0.40 เมตร ยาวรวม 50.00 เมตร จุดที่ 3 ขนาดปากราง กว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 - 0.40 เมตร ยาวรวม 3.00 เมตร (รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอยกำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายเทพ ท้าว่อง

ถึงบ้านนายเสาร์แก้ว กันทะมี บ้านเกียงลุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ลอย อำเภอกง  
จังหวัดเชียงราย

- ปีงบประมาณ 2568 งบประมาณ 495,000 บาท

25. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด  
บ้านห้วยน่าน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ลอย อำเภอกง จังหวัดเชียงราย

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ปริมาณงาน ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 -  
0.70 เมตร ยาวรวม 40.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอยกำหนด)  
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายวัชรพงษ์ คำกำยาน ถึง บ้านนางวนิดา ตุ่มคำ  
บ้านห้วยน่าน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ลอย อำเภอกง จังหวัดเชียงรายถึงบ้านนายเสาร์แก้ว-  
กันทะมี บ้านเกียงลุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ลอย อำเภอกง จังหวัดเชียงราย

- ปีงบประมาณ 2568 งบประมาณ 200,000 บาท

26. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด  
บ้านแม่ลอยไร่ใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ลอย อำเภอกง จังหวัดเชียงราย

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ปริมาณงาน ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 -  
0.50 เมตร ยาวรวม 59.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอยกำหนด)  
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายสายชล ไม้ตรง ถึง บ้านนายดุน ก้อนจา  
บ้านแม่ลอยไร่ใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ลอย อำเภอกง จังหวัดเชียงราย

- ปีงบประมาณ 2568 งบประมาณ 300,000 บาท

27. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดไม่มีไหล่ทาง) บ้านจำไคร้  
หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ลอย อำเภอกง จังหวัดเชียงราย

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดไม่มี  
ไหล่ทาง) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 70.00 เมตร  
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 302.50 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่  
อบต.แม่ลอย กำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บริเวณป่าสุสาน บ้านจำไคร้ หมู่ที่ 9 ตำบล  
แม่ลอย อำเภอกง จังหวัดเชียงราย

- ปีงบประมาณ 2568 งบประมาณ 200,000 บาท

28. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด  
บ้านเกียงตอยสูงเนิน หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ลอย อำเภอกง จังหวัดเชียงราย

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ปริมาณงาน ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 -  
0.40 เมตร ยาวรวม 42.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอยกำหนด)  
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนางธิดารัตน์ เข้มเพชร ถึงบริเวณบ้านนายแก้ว ชันใจ  
บ้านเกียงตอยสูงเนิน หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ลอย อำเภอกง จังหวัดเชียงราย

- ปีงบประมาณ 2568 งบประมาณ 180,000 บาท

29. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียงดอยสูงเนิน หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ปริมาณงาน ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 - 0.40 เมตร ยาวรวม 14.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอยกำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายจันดีบ กาไชย ถึงบริเวณบ้านนายสมบัติ ต๊ะจันทร์ บ้านเกียงดอยสูงเนิน หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

- งบประมาณ 2568 งบประมาณ 70,000 บาท

30. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 17.00 เมตร (ชนิด 1 ช่องทาง) (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอยกำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

- งบประมาณ 2568 งบประมาณ 470,000 บาท

31. โครงการวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) วางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน ปริมาณงาน ขนาดท่อจ่ายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 800.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอยกำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

- งบประมาณ 2568 งบประมาณ 213,000 บาท

32. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกียงดอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 115.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บ้านเกียงดอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

- งบประมาณ 2568 งบประมาณ 75,000 บาท

33. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านแม่ลอยไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ปริมาณงาน ขนาดท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาวรวม 10.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนางบรรเทิง น้อยหมี่ ถึงบ้านนายจรเกียรติ ยาวิชัย  
บ้านแม่ลอยไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเทิง จังหวัดเชียงราย

- ปีงบประมาณ 2568 งบประมาณ 70,000 บาท

34. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด  
บ้านหนองช่วง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเทิง จังหวัดเชียงราย

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ปริมาณงาน ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 -  
0.40 เมตร ยาวรวม 41.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายบุญตัน ปัญญาหล้า ถึงบ้านนางหลวย ปันสม  
บ้านหนองช่วง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเทิง จังหวัดเชียงราย

- ปีงบประมาณ 2568 งบประมาณ 300,000 บาท

35. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอยวัดศรีมงคล  
บ้านเกียงลุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเทิง จังหวัดเชียงราย

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม  
บ่อพัก ซอยวัดศรีมงคล ปริมาณงาน ขนาดท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร

พร้อมบ่อพัก 32.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด)  
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายสมพงษ์ แง่หมื่น ถึงบริเวณบ้านนายปวน นายโรง  
บ้านเกียงลุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเทิง จังหวัดเชียงราย

- ปีงบประมาณ 2568 งบประมาณ 200,000 บาท

36. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด  
บ้านห้วยน่าน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเทิง จังหวัดเชียงราย

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ปริมาณงาน ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย 0.60 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.50 - 0.70 เมตร ยาวรวม 59.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.  
แม่ลอย กำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายสุธรรม คำก่ายาน ถึงบ้าน  
นายวัชระพงษ์ คำก่ายาน บ้านห้วยน่าน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเทิง จังหวัด  
เชียงราย

- ปีงบประมาณ 2568 งบประมาณ 495,000 บาท

37. โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านจำไคร้ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ลอย  
อำเภอกงเทิง จังหวัดเชียงราย

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง  
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่  
อบต.แม่ลอย กำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บ้านจำไคร้ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเทิง  
จังหวัดเชียงราย

- ปีงบประมาณ 2568 งบประมาณ 495,000 บาท

38. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด  
ชอย 7 บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเตง จังหวัดเชียงราย

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ชอย 7 ปริมาณงาน ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.20 - 0.40 เมตร ยาวรวม 117.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.  
แม่ลอย กำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายสมหมาย จักขหมวด ถึงบ้าน  
นางชนิดา คำก้อนแก้ว บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเตง จังหวัด  
เชียงราย

- งบประมาณ 2568 งบประมาณ 420,000 บาท

39. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด  
บ้านเกียงดอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเตง จังหวัดเชียงราย

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ปริมาณงาน ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 -  
0.40 เมตร ยาวรวม 75.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด)  
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายเปี้ย ผิวแก้ว ถึงบริเวณบ้านนายเขียน กาชัย บ้านเกียง  
ดอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเตง จังหวัดเชียงราย

- งบประมาณ 2568 งบประมาณ 320,000 บาท

40. โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เมรุ) บ้านแม่ลอยไร่ใต้ หมู่ที่ 6  
ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเตง จังหวัดเชียงราย

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เมรุ)  
จำนวน 1 เมรุ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร (รายละเอียดตาม  
แบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่ลอยไร่ใต้ หมู่ที่ 6  
ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเตง จังหวัดเชียงราย

- งบประมาณ 2568 งบประมาณ 1,200,000 บาท

41. โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เมรุ) บ้านหนองช่วง หมู่ที่ 1 ตำบล  
แม่ลอย อำเภอกงเตง จังหวัดเชียงราย

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เมรุ)  
จำนวน 1 เมรุ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร (รายละเอียดตาม  
แบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองช่วง หมู่ที่ 1  
ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเตง จังหวัดเชียงราย

- งบประมาณ 2568 งบประมาณ 1,200,000 บาท

42. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด  
บ้านสันเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเตง จังหวัดเชียงราย

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ปริมาณงาน ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 -  
0.40 เมตร ยาวรวม 35.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายคำป่า บุญเรือง ถึง บ้านนายรอด ยาวิชัย  
บ้านสันเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ลอย อำเภอกง จังหวัดเชียงราย

- ปีงบประมาณ 2567 งบประมาณ 200,000 บาท

43. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด  
บ้านเกียงดอย หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ลอย อำเภอกง จังหวัดเชียงราย

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ปริมาณงาน ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 -  
0.40 เมตร ยาวรวม 45.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายแก้ว คำก่ายาน ถึงบ้านนายนัด มาฟอง  
บ้านเกียงดอย หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ลอย อำเภอกง จังหวัดเชียงราย

- ปีงบประมาณ 2568 งบประมาณ 200,000 บาท

44. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด  
บ้านสันเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ลอย อำเภอกง จังหวัดเชียงราย

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ปริมาณงาน ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 -  
0.40 เมตร ยาวรวม 62.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายเจริญ ฉลาดแหลม ถึงบ้านนายช่วย มาแดง  
บ้านสันเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ลอย อำเภอกง จังหวัดเชียงราย

- ปีงบประมาณ 2568 งบประมาณ 300,000 บาท

45. โครงการขยายเขตไฟฟ้าครัวเรือน บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ลอย  
อำเภอกง จังหวัดเชียงราย

- ปีงบประมาณ 2567 งบประมาณ 200,000 บาท

- ปีงบประมาณ 2568 งบประมาณ 200,000 บาท

46. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด  
บ้านเกียงดอย หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ลอย อำเภอกง จังหวัดเชียงราย

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ปริมาณงาน ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 -  
0.40 เมตร ยาวรวม 122.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายสมจิต ต้นต๊ีบ ถึงบ้านนายแก้ว คำก่ายาน  
บ้านเกียงดอย หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ลอย อำเภอกง จังหวัดเชียงราย

- ปีงบประมาณ 2568 งบประมาณ 495,000 บาท

47. โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรบ้านเกียงดอย หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ลอย  
อำเภอกง จังหวัดเชียงราย

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร

ปริมาณงาน จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาวรวม 120.00  
เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 45.00 ลบ.ม.

จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาวรวม 450.00 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 168.75 ลบ.ม. จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาวรวม 230.00 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 86.25 ลบ.ม. จุดที่ 4 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาวรวม 320.00 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 144.00 ลบ.ม.

จุดที่ 5 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาวรวม 400.00 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 180.00 ลบ.ม. จุดที่ 6 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาวรวม 190.00 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 85.50 ลบ.ม.

จุดที่ 7 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาวรวม 150.00 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 67.50 ลบ.ม. สถานที่ก่อสร้าง ถนนการเกษตร สายเหล่านำจำ, ถนนการเกษตรสายก้อตฝั่ง บ้านเกียงตอย หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเทิง จังหวัดเชียงราย

- ปีงบประมาณ 2568 งบประมาณ 495,000 บาท

#### รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 47 โครงการ

- ปีงบประมาณ 2567 งบประมาณ 5,958,000 บาท

- ปีงบประมาณ 2568 งบประมาณ 8,098,000 บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย (แบบ ผ.02/1)

#### ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1. กลยุทธ์ ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนได้พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1. โครงการอุดหนุนกลุ่มจักสานผักตบชวา หมู่ที่ 3 ตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มจักสานผักตบชวา หมู่ที่ 3

- ปีงบประมาณ 2568 งบประมาณ 10,670 บาท

2. โครงการอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตำบลแม่ลอยตามโครงการส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตำบลแม่ลอย

- ปีงบประมาณ 2568 งบประมาณ 20,000 บาท

(2) แผนงานการเกษตร

1. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณปุ๋ยอินทรีย์ บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเทิง จังหวัดเชียงราย

- ปีงบประมาณ 2567 งบประมาณ 20,000 บาท

- ปีงบประมาณ 2568 งบประมาณ 20,000 บาท

- ปีงบประมาณ 2569 งบประมาณ 20,000 บาท

- ปีงบประมาณ 2570 งบประมาณ 20,000 บาท



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัย

1. กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการบริการสาธารณสุข  
การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้มี  
คุณภาพครอบคลุมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคีเครือข่าย

(1) แผนงานสาธารณสุข

1. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองข่วง  
ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเรื่องด้านมตามแนว  
พระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2568

- ปีงบประมาณ 2568 งบประมาณ 20,000 บาท

2. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเกียจดอย  
ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ตามแนวพระราชดำริด้าน  
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2568

- ปีงบประมาณ 2568 งบประมาณ 20,000 บาท

3. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเกียจลุ่ม  
ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ตามแนวพระราชดำริด้าน  
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2568

- ปีงบประมาณ 2568 งบประมาณ 20,000 บาท

4. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยน่าน  
ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ตามแนวพระราชดำริด้าน  
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2568

- ปีงบประมาณ 2568 งบประมาณ 20,000 บาท

5. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านแม่ลอยไร่  
ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเรื่องด้านมตามแนว  
พระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2568

- ปีงบประมาณ 2568 งบประมาณ 20,000 บาท

6. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านแม่ลอยไร่ใต้  
ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเรื่องด้านมตามแนว  
พระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2568

- ปีงบประมาณ 2568 งบประมาณ 20,000 บาท

7. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านเกียจกลาง  
ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ตามแนวพระราชดำริด้าน  
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2568

- ปีงบประมาณ 2568 งบประมาณ 20,000 บาท

8. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านสันเจริญ ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปีงบประมาณ 2568

- ปีงบประมาณ 2568 งบประมาณ 20,000 บาท

9. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านจำไคร้ ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปีงบประมาณ 2568

- ปีงบประมาณ 2568 งบประมาณ 20,000 บาท

10. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านเกียงดอย-สูงเนิน ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2568

- ปีงบประมาณ 2568 งบประมาณ 20,000 บาท

11. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สุขสันต์ ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปีงบประมาณ 2568

- ปีงบประมาณ 2568 งบประมาณ 20,000 บาท

12. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านศรีมงคล ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2568

- ปีงบประมาณ 2568 งบประมาณ 20,000 บาท

13. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านเกียงดอย-เจริญราษฎร์ ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2568

- ปีงบประมาณ 2568 งบประมาณ 20,000 บาท

#### รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวน 13 โครงการ

- ปีงบประมาณ 2568 งบประมาณ 260,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1. กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการให้ความสำคัญกับระบบเตือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่น

(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน

1. โครงการจัดทำแนวกันไฟ บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

- ปีงบประมาณ 2567 งบประมาณ 30,000 บาท

- ปีงบประมาณ 2568 งบประมาณ 30,000 บาท

- ปีงบประมาณ 2569 งบประมาณ 30,000 บาท

- ปีงบประมาณ 2570 งบประมาณ 30,000 บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/2) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน+6 และ GMS

1. กลยุทธ์ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ำ สะพาน ทำเทียบเรือ และการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัว ในด้านการค้าและการลงทุน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารอเนกประสงค์

ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารอเนกประสงค์ ปริมาณงาน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,608.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองช่วง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

- ปีงบประมาณ 2568 งบประมาณ 1,200,000 บาท

2. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันดินพัง บ้านหนองช่วง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ลอย

อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันดินพัง

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอยกำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองช่วง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

- ปีงบประมาณ 2568 งบประมาณ 4,950,000 บาท

3. โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรผิวทางหินคลุก สายห้วยฝ้าย

(พระธาตุช้างน้อย) บ้านเกียงตอย หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรผิวทางหินคลุก สายห้วยฝ้าย (พระธาตุช้างน้อย) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 1,465.00 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 439.50 ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บ้านเกียงตอย หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

- ปีงบประมาณ 2568 งบประมาณ 300,000 บาท

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยป่าไร่ บ้านสันเจริญ

หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายห้วยป่าไร่ ปริมาณงาน จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,560.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,827.00 ตารางเมตร  
จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร  
ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด)  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านสันเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

- งบประมาณ 2568 งบประมาณ 4,950,000 บาท

5. โครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านศรีมงคล  
หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เชื่อม บ้านแม่พุงเหนือ หมู่ที่ 5  
ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติก

คอนกรีต ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาวรวม 2,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 12  
ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง เชื่อม บ้านแม่พุงเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด  
จังหวัดเชียงราย

- งบประมาณ 2568 งบประมาณ 4,950,000 บาท

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่างห้วยน่าน บ้านเกียง  
ดอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายอ่างห้วยน่าน ปริมาณงาน จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 425.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,223.00 ตารางเมตร  
จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 137.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่  
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย  
กำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บ้านเกียงดอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง  
จังหวัดเชียงราย

- งบประมาณ 2568 งบประมาณ 1,900,000 บาท

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดงเย็น บ้านศรีมงคล  
หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เชื่อมบ้านแม่พุงเหนือ หมู่ที่ 5  
ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 430.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่  
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,720.00 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 12  
ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เชื่อมบ้านแม่พุงเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแดด  
อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

- งบประมาณ 2567 งบประมาณ 1,230,000 บาท

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกียงดอยสูงเนิน ซอย 1  
หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย 1 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 285.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 997.50 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง บ้านเกียงคอยสูงเนิน หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ลอย อำเภอกาบเชิง จังหวัดเข็ยงราย

- งบประมาณ 2568 งบประมาณ 840,000 บาท

#### รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 8 โครงการ

- งบประมาณ 2567 งบประมาณ 6,180,000 บาท

- งบประมาณ 2568 งบประมาณ 14,140,000 บาท

รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ (แบบ ผ.03) สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 มีรายละเอียดดังนี้

#### 1. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

กลยุทธ์ พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยี สถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

##### (1) แผนงานสาธารณสุข

1. รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์

- เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน รายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ประจำปีเดือนธันวาคม 2566 หน้า 75 ลำดับที่ 8.7

- งบประมาณ 2567 งบประมาณ 1,302,000 บาท

##### (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1. รถขุดดินตะขบพร้อมพ่วงลากจูง จำนวน 1 คัน

- เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) จัดซื้อรถขุดดินตะขบพร้อมพ่วงลากจูง จำนวน 1 คัน โดยมีลักษณะพอสังเขปดังนี้

- มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 57 แรงม้า

- เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ รายละเอียดอื่นเป็นไปตามที่ อบต.แม่ลอยกำหนด

- งบประมาณ 2567 งบประมาณ 4,900,000 บาท

#### 2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กลยุทธ์ พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยี สถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

##### (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

1. ชุดไมค์ลอยมือถือคู่

- เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) จัดซื้อชุดไมค์ลอยมือถือคู่ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดเป็นไปตามที่ อบต.แม่ลอย กำหนด

- ปีงบประมาณ 2567 งบประมาณ 9,900 บาท
- 2. ชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งสำหรับห้องประชุมสภา อบต.แม่ลอย
- เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) จัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งสำหรับห้องประชุมสภา อบต.แม่ลอย จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
  1. เครื่องควบคุมไมค์ประชุม
  2. ไมโครโฟนชุดประชุมแบบสายสำหรับประธาน
  3. ไมโครโฟนชุดแบบสายสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม กำลังขับไม่น้อยกว่า 150 วัตต์
  4. ตู้ลำโพงติดผนัง 2 ทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว กำลังไม่น้อยกว่า 150 วัตต์
  5. อุปกรณ์ติดตั้งระบบเสียง (เข้าระบบพร้อมใช้งาน) รายละเอียดอื่นเป็นไปตามที่ อบต.แม่ลอยกำหนด

- ปีงบประมาณ 2567 งบประมาณ 103,000 บาท

รายละเอียดทั้งหมดที่นำเสนอให้กับคณะกรรมการพัฒนา อบต.แม่ลอยและ สักส่วนประชาคมระดับตำบลแม่ลอย คือ รายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

นายธนาวุฒิ กาไชย  
ประธานกรรมการ

ตามที่นักวิเคราะห์ฯ ได้เสนอรายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 มีคณะกรรมการหรือประชาคมท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่อย่างไร

นายเกรียงศักดิ์ ชันตา  
สมาชิกสภา อบต. ม.7

ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนำเสนอโครงการกระผมได้รับฟังแล้วอยากสอบถามว่าโครงการทั้งหมดของบ้านเกียงกลาง หมู่ที่ 7 ทำไม่ถึงไม่มีในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพิ่มเติมขอให้ทางนักวิเคราะห์ฯ ได้ชี้แจงด้วย

นางสาวโชติกา มุกดา  
นักวิเคราะห์ฯ

สำหรับโครงการพัฒนาของบ้านเกียงกลาง หมู่ที่ 7 ตามที่ได้ออกเวทีประชาคมรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนและได้จัดเรียงลำดับความสำคัญของโครงการซึ่งโครงการที่ได้จัดเรียงลำดับนั้นมีในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แล้วแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของสาระสำคัญของโครงการ เช่น ปริมาณงานสถานที่ งบประมาณ จะปรากฏในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาในลำดับต่อไป

นายสมาน นายด่าน  
ประธานสภา อบต.

ขอสอบถามโครงการของ หมู่ที่ 12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสำนักสงฆ์ม่อนใหม่และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บริเวณบ้านนายแก้ว มาฟอง ขอย 5 ทำไม่ถึงไม่มีในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567

- นางสาวโชติกา มุกดา  
นักวิเคราะห์ สำหรับโครงการที่ทางท่านประธานสภาฯ ได้สอบถามนั้นจะไม่ปรากฏใน  
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่นำเสนอในวันนี้เนื่องจากทั้งสองโครงการนั้นได้นำไปเป็นกรอบใน  
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เรียบร้อยแล้ว
- นายธนาวุฒิ กาไชย  
ประธานกรรมการ สำหรับโครงการที่ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  
เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 นั้น บางโครงการของปี 2567 นั้นได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 แล้วจึงขอให้สมาชิกสภา อบต.แม่ลอย  
ทุกท่านได้ตรวจสอบโครงการของท่านจากแผนดังกล่าวแต่ที่นำเสนอในวันนี้จะเป็น  
โครงการที่ได้ออกรับทราบปัญหาความต้องการจากเวทีประชาคม เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม  
ถึง 7 พฤศจิกายน 2566 เท่านั้น
- นายประยงค์ สุภาพพัฒน์  
ประธาน อสม. หมู่ที่ 9 ขอสอบถามว่าวันนี้สามารถเพิ่มเติมโครงการได้อีกหรือไม่หากได้ขอเพิ่ม  
โครงการจัดทำแนวกันไฟของหมู่ที่ 9 ด้วยครับ
- นางสาวโชติกา มุกดา  
นักวิเคราะห์ สำหรับโครงการจัดทำแนวกันไฟของ ม.9 ไม่สามารถอุดหนุนได้เนื่องจากเป็น  
พื้นที่เป้าหมายที่ทาง อบต.แม่ลอย จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2567
- นายธนาวุฒิ กาไชย  
ประธานกรรมการ สำหรับเครื่องเป่าลม หากหมู่บ้านไหนที่มีความจำเป็นจะต้องใช้เพื่อจัดทำแนว  
กันไฟสามารถทำเรื่องยืมได้ที่ อบต.แม่ลอย มีท่านใดจะซักถามอีกหรือไม่  
ที่ประชุม ไม่มีข้อสงสัยหรือซักถามแต่อย่างใด
- นายธนาวุฒิ กาไชย  
ประธานกรรมการ หากไม่มีผู้ใดซักถามหรืออภิปราย กระผมขอมติที่ประชุมว่าจะพิจารณาให้  
ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2567) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567  
หรือไม่อย่างไร โดยการยกมือ  
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  
เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567
- 3.2 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 1/2567
- นายธนาวุฒิ กาไชย  
ประธานกรรมการ ในรายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 1/2567 กระผมขออนุญาตให้นักวิเคราะห์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมต่อไป
- นางสาวโชติกา มุกดา  
นักวิเคราะห์ สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2567  
สืบเนื่องมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา  
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 แล้วนั้นเพื่อให้การเบิก  
จ่ายเงินงบประมาณสอดคล้องกับความเป็นจริง และให้ปริมาณงานหรือเป้าหมาย  
สอดคล้องกับงบประมาณ จึงต้องเปลี่ยนแปลงแผนให้ถูกต้องและตรงยุทธศาสตร์และ  
แผนงานที่ได้จำแนกรูปแบบการจัดทำงบประมาณไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

## หลักการ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม นั้น

ตามข้อ ๒๒/๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ “เพื่อประโยชน์ของประชาชนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้สร้างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”

## เหตุผล

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ได้ตรวจสอบแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ปรากฏว่ามีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณ ข้อเท็จจริง และสภาพการณ์ปัจจุบันเพื่อนำไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอยเกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อให้สามารถนำแผนงาน/โครงการพัฒนาไปเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายเงินสะสมรวมถึงการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้ตามระเบียบต่อไป

## บทนำ

### 1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้สร้าง



แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

## 2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

- ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการโอนงบประมาณรายจ่าย หรือใช้จ่ายเงินสะสมและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น

- เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณสอดคล้องกับความจริงและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์

## 3. ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

(1) สำนัก/กองที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำบันทึกเสนอเหตุผลและความจำเป็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้งส่งรายละเอียดให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนฯ

(2) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนฯ จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง

(4) สำหรับ อบต. ให้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภา อบต. พิจารณาให้ความเห็นชอบ

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

(6) แจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ อบจ. อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2567 (แบบ ผ.01)

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

-ไม่มีโครงการเพิ่มเติม-

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการสาธารณสุข

-ไม่มีโครงการเพิ่มเติม-

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข

-ไม่มีโครงการเพิ่มเติม-

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-ไม่มีโครงการเพิ่มเติม-

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้  
สมบูรณ์และยั่งยืน

-ไม่มีโครงการเพิ่มเติม-

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

6.1 กลยุทธ์ เสริมสร้างระบบด้านการประสานเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่น  
ให้เข้มแข็งเพื่อให้เกิดความร่วมมือและการบูรณาการร่วมกัน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

- ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 300,000 บาท

- ปีงบประมาณ 2568 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 300,000 บาท

- ปีงบประมาณ 2569 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 300,000 บาท

- ปีงบประมาณ 2570 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 300,000 บาท

รวมทั้งหมด 5 ปี จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ มีดังนี้

- ปีงบประมาณ 2566 จำนวน - โครงการ งบประมาณ - บาท

- ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 300,000 บาท

- ปีงบประมาณ 2568 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 300,000 บาท

- ปีงบประมาณ 2569 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 300,000 บาท

- ปีงบประมาณ 2570 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 300,000 บาท

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01/1) ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน มีดังนี้

- หมู่ที่ 1 บ้านหนองช่วง

- ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 495,000 บาท

- หมู่ที่ 2 บ้านเกียงตอย

- ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 990,000 บาท

- หมู่ที่ 3 บ้านเกียงลุ่ม

- ไม่มีโครงการ -

- หมู่ที่ 4 บ้านห้วยน่าน

- ไม่มีโครงการ -

- หมู่ที่ 5 บ้านแม่ลอยไร่

- ปีงบประมาณ 2568 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 280,000 บาท

- หมู่ที่ 6 บ้านแม่ลอยไร่ใต้

- ไม่มีโครงการ -

- หมู่ที่ 7 บ้านเกียงกลาง

- ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 851,000 บาท

- ปีงบประมาณ 2568 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 300,000 บาท

- หมู่ที่ 8 บ้านสันเจริญ

- ไม่มีโครงการ -

- หมู่ที่ 9 บ้านจำไคร้

- ไม่มีโครงการ -

- หมู่ที่ 10 บ้านเกียงดอยสูงเนิน
    - ไม่มีโครงการ -
  - หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สุขสันต์
    - ไม่มีโครงการ -
  - หมู่ที่ 12 บ้านศรีมงคล
    - ไม่มีโครงการ -
  - หมู่ที่ 13 บ้านเกียงดอยเจริญราษฎร์
    - ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 165,000 บาท
    - ปีงบประมาณ 2568 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 380,000 บาท
- รวมทั้งหมด 5 ปี จำนวน 13 หมู่บ้าน มีดังนี้
- ปีงบประมาณ 2566 จำนวน - โครงการ งบประมาณ - บาท
  - ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 2,501,000 บาท
  - ปีงบประมาณ 2568 จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 960,000 บาท
  - ปีงบประมาณ 2569 จำนวน - โครงการ งบประมาณ - บาท
  - ปีงบประมาณ 2570 จำนวน - โครงการ งบประมาณ - บาท
- รวม 5 ปี จำนวน 100 โครงการ งบประมาณ 3,461,000 บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2567 (แบบ ผ.02) โดยแยกตามยุทธศาสตร์และแผนงานดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

กลยุทธ์เสริมสร้างระบบด้านการประสานเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งเพื่อให้เกิดความร่วมมือและการบูรณาการร่วมกัน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ข้อความเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 158 รายการที่ 1

- วัตถุประสงค์ เพื่อทราบระดับความพึงพอใจความต้องการของประชาชน
- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) โดยการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศไทย จำนวน 60 คน

- งบประมาณปี 2566 จำนวน 300,000 บาท
- งบประมาณปี 2567 จำนวน 30,000 บาท
- งบประมาณปี 2568 จำนวน 30,000 บาท
- งบประมาณปี 2569 จำนวน 30,000 บาท
- งบประมาณปี 2570 จำนวน 30,000 บาท

- ตัวชี้วัด (ร้อยละ 70 ของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ (สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ลอยในการปฏิบัติราชการ

- หน่วยงานรับผิดชอบหลัก (สำนักปลัด อบต.แม่ลอย)

#### ข้อความใหม่ที่เปลี่ยนแปลงเป็น

- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสมาชิกสภาและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

- วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการทำงานในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ

- เพื่อยกระดับความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอยปฏิบัติภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี

- เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอยนำความรู้จากการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากองค์กรที่ประสบผลสำเร็จมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

- เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) - คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของ

- งบประมาณปี 2567 จำนวน 300,000 บาท

- งบประมาณปี 2568 จำนวน 300,000 บาท

- งบประมาณปี 2569 จำนวน 300,000 บาท

- งบประมาณปี 2570 จำนวน 300,000 บาท

- ตัวชี้วัด (จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ)

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอยอ.เทิง จ.เชียงราย ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี

- ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการบริหารจัดการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย มีความรู้จากการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากองค์กรที่ประสบผลสำเร็จมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

- หน่วยงานรับผิดชอบหลัก (สำนักปลัด อบต.แม่ลอย)

เหตุผล : เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้ตรงกับข้อเท็จจริง

รายละเอียดโครงการพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2567 (แบบ ผ.02/1)  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยง  
กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

กลยุทธ์ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ำ สะพาน ท่า  
เทียบเรือ และการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวใน  
ด้านการค้าและการลงทุน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(รูปตัวยู)ชนิดมีฝาปิด  
บ้านหนองช่วง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเตือง จังหวัดเชียงราย

ข้อความเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570 หน้า 31 ลำดับที่ 1

- วัตถุประสงค์ (เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง)

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต  
เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านหนองช่วง หมู่ที่ 1 ปริมาณงาน ขนาดปากกราง  
กว้างเฉลี่ย 0.20 - 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 - 0.50 เมตร ยาวรวม 330.00 เมตร  
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนางเรณูมาศ ถึงบ้านนางบัวไข้ คุมาแปง บ้านหนองช่วง  
หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเตือง จังหวัดเชียงราย

- งบประมาณ

งบประมาณปี 2566 จำนวน 500,000 บาท

งบประมาณปี 2567 จำนวน 500,000 บาท

งบประมาณปี 2568 จำนวน 450,000 บาท

งบประมาณปี 2569 จำนวน - บาท

งบประมาณปี 2570 จำนวน - บาท

- ตัวชี้วัด (KPI) ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมี  
ฝาปิดขนาดปากกรางกว้างเฉลี่ย 0.20 - 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 - 0.50 เมตร ยาวรวม  
330.00 เมตร

- ผลที่คาดว่าจะได้รับสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังและ  
ป้องกันอุบัติเหตุในหมู่บ้าน

- หน่วยงานรับผิดชอบหลัก (กองช่าง อบต.แม่ลอย)

ข้อความที่เปลี่ยนแปลง

- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(รูปตัวยู)ชนิดมีฝาปิด  
บ้านหนองช่วง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเตือง จังหวัดเชียงราย

- วัตถุประสงค์ (-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อเพิ่ม  
พื้นที่ผิวจราจร)

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ปริมาณงาน ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 - 0.40 เมตร ยาว 104.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอยกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายเป็ง ผิวแดง ถึงบ้านนายเพชร คำใหม่คำ บ้านหนองช่วง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเตง จังหวัดเชียงราย

- งบประมาณ

งบประมาณปี 2567 จำนวน 495,000 บาท

- ตัวชี้วัด (KPI) ความยาวของรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้รับการก่อสร้าง

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ (สามารถระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากหมู่บ้านได้ -มีพื้นที่ผิวดินเพิ่มขึ้น

- หน่วยงานรับผิดชอบหลัก (กองช่าง อบต.แม่ลอย)

เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง : เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ ของปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้งบประมาณสอดคล้องกับเป้าหมายสามารถตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์

2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู)ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียงดอยหมู่ที่ 2 ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเตง จังหวัดเชียงราย

ข้อความเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 38 ลำดับที่ 13

- วัตถุประสงค์ (เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง)

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียงดอย หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย 0.20 - 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 - 0.50 เมตร ยาวรวม 335.00 เมตร สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายสายวรรณ ไช ถึงบ้านนายเลื่อน ตีะวงศ์ชัย บ้านเกียงดอย หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเตง จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 1,470,000 บาท

- งบประมาณ

งบประมาณปี 2566 จำนวน - บาท

งบประมาณปี 2567 จำนวน 500,000 บาท

งบประมาณปี 2568 จำนวน 500,000 บาท

งบประมาณปี 2569 จำนวน 470,000 บาท

งบประมาณปี 2570 จำนวน - บาท

- ตัวชี้วัด (KPI) ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย 0.20 - 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 - 0.50 เมตร ยาวรวม 335.00 เมตร

- ผลที่คาดว่าจะได้รับสามารถแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังและป้องกันอุบัติเหตุในหมู่บ้าน

- หน่วยงานรับผิดชอบหลัก (กองช่าง อบต.แม่ลอย)

### ข้อความที่เปลี่ยนแปลง

- ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียงดอย หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเต็ญ จังหวัดเชียงราย

- วัตถุประสงค์ (เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง -เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวจราจร)

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ปริมาณงาน ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 - 0.40 เมตร ยาว 119.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอยกำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายสมบัติ สุตะวงศ์ ถึงบ้านนายสมจิต ตำบลบ้านเกียงดอย หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเต็ญ จังหวัดเชียงราย

- งบประมาณ

งบประมาณปี 2567 จำนวน 495,000 บาท

- ตัวชี้วัด (KPI) ความยาวของรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้รับการก่อสร้าง

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ (สามารถระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากหมู่บ้านได้ -มีพื้นที่ผิวจราจรเพิ่มขึ้น

- หน่วยงานรับผิดชอบหลัก (กองช่าง อบต.แม่ลอย)

เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง : เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ ของปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้งบประมาณสอดคล้องกับเป้าหมายสามารถตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์

3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียงดอย หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเต็ญ จังหวัดเชียงราย

ข้อความเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 หน้า 41 ลำดับที่ 19

- วัตถุประสงค์ (-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง -เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวจราจร)

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ปริมาณงาน ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 - 0.40 เมตร ยาวรวม 116.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายยนต์ มาแดง ถึงบ้านนางสร้อย ชัยประดิษฐ์ บ้านเกียงดอย หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเต็ญ จังหวัดเชียงราย

- งบประมาณ

งบประมาณปี 2567 จำนวน 495,000 บาท

- ตัวชี้วัด (KPI) ความยาวของรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้รับการก่อสร้าง

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ (-สามารถระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากหมู่บ้านได้ -มีพื้นที่ผิวจราจรเพิ่มขึ้น)

- หน่วยงานรับผิดชอบหลัก (กองช่าง อบต.แม่ลอย)

ข้อความที่เปลี่ยนแปลง

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ปริมาณงาน ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 - 0.40 เมตร ยาวรวม 118.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายยนต์ มาแดง ถึงบ้านนางคำ ลือชัย บ้านเกียงดอย หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง : เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย ของปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้งบประมาณสอดคล้องกับเป้าหมายสามารถตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์

4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียงกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ข้อความเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 90 ลำดับที่ 105

- วัตถุประสงค์ (-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง)

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียงกลาง หมู่ที่ 7 ปริมาณงาน ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย 0.20 - 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 - 0.50 เมตร ยาวรวม 140.00 เมตร สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายพร วรรณชัย ถึงบ้านนางสาวอติศยา คำเสาร์ บ้านเกียงกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

- งบประมาณ

งบประมาณปี 2567 จำนวน 495,000 บาท

งบประมาณปี 2568 จำนวน 120,000 บาท

- ตัวชี้วัด (KPI) ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย 0.20 - 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 - 0.50 เมตร ยาวรวม 140.00 เมตร

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ สามารถแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังและป้องกันอุบัติเหตุในหมู่บ้าน)

- หน่วยงานรับผิดชอบหลัก (กองช่าง อบต.แม่ลอย)

ข้อความที่เปลี่ยนแปลง

- วัตถุประสงค์ (-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง -เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวจราจร

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ปริมาณงาน ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 - 0.40 เมตร ยาวรวม 119.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายคำ ผิวแดง ถึงบ้านนางศรีพรรณ ศรีคำมูล บ้านเกียงกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย



- งบประมาณ

งบประมาณปี 2567 จำนวน 495,000 บาท

- ตัวชี้วัด (ความยาวของรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้รับการก่อสร้าง)

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ (-สามารถระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากหมู่บ้านได้ -มีพื้นที่ผิวจราจรเพิ่มขึ้น)

เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง : เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย งบประมาณและตัวชี้วัดของปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้งบประมาณและตัวชี้วัดสอดคล้องกับเป้าหมายสามารถตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์

5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียงกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ลอย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดชัยภูมิ

ข้อความเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 หน้า 44 ลำดับที่ 25

- วัตถุประสงค์ (-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง -เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวจราจร)

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ปริมาณงาน ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 - 0.40 เมตร ยาวรวม 100.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายสาธิต ปัญญาหล้า ถึงบ้านนางพา พาบชัย บ้านเกียงกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ลอย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดชัยภูมิ

- งบประมาณ

งบประมาณปี 2567 จำนวน 360,000 บาท

- ตัวชี้วัด (ความยาวของรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้รับการก่อสร้าง)

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ (-สามารถระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากหมู่บ้านได้ -มีพื้นที่ผิวจราจรเพิ่มขึ้น)

- หน่วยงานรับผิดชอบหลัก (กองช่าง อบต.แม่ลอย)

ข้อความที่เปลี่ยนแปลง

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ขอย 4 ปริมาณงาน ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 - 0.40 เมตร ยาวรวม 97.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายสาธิต ปัญญาหล้า ถึงบ้านนางสาวคำมี คำน้ำสี บ้านเกียงกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ลอย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดชัยภูมิ

- งบประมาณ

งบประมาณปี 2567 จำนวน 356,000 บาท

เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง : เปลี่ยนแปลงเป้าหมายและงบประมาณของปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้งบประมาณสอดคล้องกับเป้าหมายสามารถตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์

6. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกียงดอยเจริญ  
ราษฎร์ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเทิง จังหวัดเชียงราย

ข้อความเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 133  
ลำดับที่ 181

- วัตถุประสงค์ (เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง)

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ดำเนินการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีต  
เสริมเหล็ก บ้านเกียงดอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 13 ปริมาณงาน ยาวรวม 120.00 เมตร  
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายองอาจ สุกเสริม ถึงบ้านนายบุญ จันตะนาเขต  
บ้านเกียงดอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเทิง จังหวัดเชียงราย  
งบประมาณ 360,000 บาท

- งบประมาณ

งบประมาณปี 2567 จำนวน 360,000 บาท

- ตัวชี้วัด (ปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 120.00 เมตร)

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ สามารถแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังและ  
ป้องกันอุบัติเหตุในหมู่บ้าน)

- หน่วยงานรับผิดชอบหลัก (กองช่าง อบต.แม่ลอย)

ข้อความที่เปลี่ยนแปลง

- วัตถุประสงค์ (-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง -เพื่อเพิ่มพื้นที่  
ผิวจราจร)

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ปริมาณงาน ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย 0.20 - 0.30 เมตร  
ยาวรวม 89.80 เมตร สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายบุญ จันตะนาเขต ถึงบ้านนาย  
องอาจ สุกเสริม บ้านเกียงดอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเทิง จังหวัด  
เชียงราย

- งบประมาณ

งบประมาณปี 2567 จำนวน 165,000 บาท

- ตัวชี้วัด (ความยาวของรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้รับการปรับปรุง)

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ (-สามารถระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากหมู่บ้านได้ -มีพื้นที่  
ผิวจราจรเพิ่มขึ้น

- หน่วยงานรับผิดชอบหลัก (กองช่าง อบต.แม่ลอย)

เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง : เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ เป้าหมายและ  
งบประมาณ ของปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้งบประมาณสอดคล้องกับเป้าหมายและ  
วัตถุประสงค์ สามารถตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์

7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด  
บ้านแม่ลอยไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเทิง จังหวัดเชียงราย

ข้อความเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 70 ลำดับที่ 69

- วัตถุประสงค์ (-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง)

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านแม่ลอยไร่ หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย 0.20 - 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 - 0.50 เมตร ยาวรวม 80.00 เมตร สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายอินเถาว์ ธนุ ถึงบ้านนายดี อินตะจักร บ้านแม่ลอยไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ลอย ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 360,000 บาท

- งบประมาณ

งบประมาณปี 2568 จำนวน 360,000 บาท

- ตัวชี้วัด (ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านแม่ลอยไร่ หมู่ที่ 5 ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย 0.20 - 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 - 0.50 เมตร ยาวรวม 80.00 เมตร)

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ (สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังและป้องกันอุบัติเหตุในหมู่บ้าน)

- หน่วยงานรับผิดชอบหลัก (กองช่าง อบต.แม่ลอย)

ข้อความที่เปลี่ยนแปลง

- วัตถุประสงค์ (-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง -เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวจราจร)

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ปริมาณงาน ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 - 0.40 เมตร ยาวรวม 45.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายดี บ ธนุ ถึงบ้านนายดี อินตะจักร หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

- งบประมาณ

งบประมาณปี 2568 จำนวน 200,000 บาท

- ตัวชี้วัด (ความยาวของรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้รับการก่อสร้าง)

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ (-สามารถระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากหมู่บ้านได้ -มีพื้นที่ผิวจราจรเพิ่มขึ้น)

- หน่วยงานรับผิดชอบหลัก (กองช่าง อบต.แม่ลอย)

เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง : เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ เป้าหมายและงบประมาณ ของปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้งบประมาณสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์สามารถตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์

8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านแม่ลอยไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ข้อความเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 70 ลำดับที่ 70

- วัตถุประสงค์ (-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง)

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านแม่ลอยไร่ หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย 0.20 - 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 - 0.50 เมตร ยาวรวม 100.00 เมตร สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายเรียน ปัญญาดี ถึงบ้านนางแก้ว มาฟอง บ้านแม่ลอยไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ลอย ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 450,000 บาท

- งบประมาณ

งบประมาณปี 2568 จำนวน 450,000 บาท

- ตัวชี้วัด (ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านแม่ลอยไร่ หมู่ที่ 5 ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย 0.20 - 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 - 0.50 เมตร ยาวรวม 100.00 เมตร)

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ (สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังและป้องกันอุบัติเหตุในหมู่บ้าน)

- หน่วยงานรับผิดชอบหลัก (กองช่าง อบต.แม่ลอย)

ข้อความที่เปลี่ยนแปลง

- วัตถุประสงค์ (-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง -เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวจราจร)

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ปริมาณงาน ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 - 0.40 เมตร ยาวรวม 16.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายเรียน ปัญญาดี ถึงบ้านนางแก้ว ฟองการ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

- งบประมาณ

งบประมาณปี 2568 จำนวน 80,000 บาท

- ตัวชี้วัด (ความยาวของรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้รับการก่อสร้าง)

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ (-สามารถระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากหมู่บ้านได้ -มีพื้นที่ผิวจราจรเพิ่มขึ้น)

- หน่วยงานรับผิดชอบหลัก (กองช่าง อบต.แม่ลอย)

เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง : เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์/เป้าหมาย/งบประมาณ/ตัวชี้วัด/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ของปีงบประมาณ 2568 เพื่อให้งบประมาณสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์สามารถตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์

9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียงกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ข้อความเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 90 ลำดับที่ 104

- วัตถุประสงค์ (-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง)

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียกลาง หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย 0.20 - 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 - 0.50 เมตร ยาวรวม 190.00 เมตร สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน ถึงบ้านนางสาวทรงสวัสดิ์ คุณาแปง บ้านเกียกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ลอย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดขอนแก่น งบประมาณ 840,000 บาท

- งบประมาณ

งบประมาณปี 2568 จำนวน 500,000 บาท

งบประมาณปี 2569 จำนวน 340,000 บาท

- ตัวชี้วัด (KPI) (ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย 0.20 - 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 - 0.50 เมตร ยาวรวม 190.00 เมตร)

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ (สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังและป้องกันอุบัติเหตุในหมู่บ้าน)

-หน่วยงานรับผิดชอบหลัก (กองช่าง อบต.แม่ลอย)

ข้อความที่เปลี่ยนแปลง

- วัตถุประสงค์ (-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง -เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวจราจร)

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ปริมาณงาน ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 - 0.40 เมตร ยาวรวม 73.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหอประชุมหมู่บ้านถึงบ้านนางชนมณีสุนันท์ ฤทธิ์วิเศษ บ้านเกียกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ลอย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดขอนแก่น

- งบประมาณ

งบประมาณปี 2568 จำนวน 300,000 บาท

- ตัวชี้วัด (ความยาวของรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้รับการก่อสร้าง)

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ (-สามารถระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากหมู่บ้านได้ -มีพื้นที่ผิวจราจรเพิ่มขึ้น)

- หน่วยงานรับผิดชอบหลัก (กองช่าง อบต.แม่ลอย)

เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง : เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์/เป้าหมาย/งบประมาณ/ตัวชี้วัด/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ของปีงบประมาณ 2568 เพื่อให้งบประมาณสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์สามารถตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์

10. โครงการวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเกียดอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ลอย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดขอนแก่น

ข้อความเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 135 ลำดับที่

- วัตถุประสงค์ (-เพื่อแก้ไขปัญหาท่อเมนที่ประปาของหมู่บ้านอุดตัน -  
เพื่อให้น้ำประปาในหมู่บ้านไหลได้สะดวก)

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ดำเนินการวางท่อเมนที่ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเกียงดอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 13 ปริมาณงาน ขนาดท่อจ่ายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 2,3 นิ้ว ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 3,000 เมตร

- งบประมาณ

งบประมาณปี 2568 จำนวน 500,000 บาท

งบประมาณปี 2569 จำนวน 500,000 บาท

- ตัวชี้วัด (KPI) (วางท่อเมนที่ระบบประปาหมู่บ้านขนาดท่อจ่ายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 2,3 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 3,000 เมตร)

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ (สามารถแก้ไขปัญหาท่อเมนที่ประปาอุดตันและน้ำประปาในหมู่บ้านไหลได้สะดวก)

-หน่วยงานรับผิดชอบหลัก (กองช่าง อบต.แม่ลอย)

ข้อความที่เปลี่ยนแปลง

- วัตถุประสงค์ (-เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค - บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง)

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) วางท่อเมนที่ระบบประปาหมู่บ้าน ปริมาณงาน ขนาดท่อจ่ายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,201.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บ้านเกียงดอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

- งบประมาณ

งบประมาณปี 2568 จำนวน 380,000 บาท

- ตัวชี้วัด (ความยาวของท่อเมนที่ระบบประปาที่ได้ดำเนินการ)

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ (-ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค - บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง)

- หน่วยงานรับผิดชอบหลัก (กองช่าง อบต.แม่ลอย)

เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง : เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์/เป้าหมาย/งบประมาณ/ตัวชี้วัด/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ของปีงบประมาณ 2568 เพื่อให้งบประมาณสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์สามารถตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์

11. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิดบ้านเกียงดอยสูงเนิน หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ข้อความเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 114 ลำดับที่

147

- วัตถุประสงค์ (-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง)

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียงดอยสูงเนิน หมู่ที่ 10 ปริมาณงาน ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย 0.20 - 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 - 0.50 เมตร ยาวรวม 130.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนางบัวคำ ดาวิชัย ถึงบ้านนายวัชรินทร์ สาอุต  
บ้านเกียงดอยสูงเนิน หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
งบประมาณ 580,000 บาท

- งบประมาณ

งบประมาณปี 2568 จำนวน 580,000 บาท

- ตัวชี้วัด (KPI) (ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมี  
ฝาปิด ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย 0.20 - 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 - 0.50 เมตร ยาวรวม  
190.00 เมตร)

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ (สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังและ  
ป้องกันอุบัติเหตุในหมู่บ้าน)

- หน่วยงานรับผิดชอบหลัก (กองช่าง อบต.แม่ลอย)

ข้อความที่เปลี่ยนแปลง

- วัตถุประสงค์ (-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและแก้ไขปัญหาที่ท่วมขัง -เพื่อเพิ่มพื้นที่  
ผิวจราจร)

- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ปริมาณงาน ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 -  
0.40 เมตร ยาวรวม 109.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนางบัวคำ ดาวิชัย ถึงบ้านนายวัชรินทร์ สาอุต  
บ้านเกียงดอยสูงเนิน หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

- งบประมาณ

งบประมาณปี 2568 จำนวน 495,000 บาท

- ตัวชี้วัด (KPI) (ความยาวของรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้รับการ  
ก่อสร้าง)

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ (-สามารถระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากหมู่บ้านได้ -มีพื้นที่  
ผิวจราจรเพิ่มขึ้น)

เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง : เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์/เป้าหมาย/  
งบประมาณ/ตัวชี้วัด/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ของปีงบประมาณ 2568 เพื่อให้งบประมาณ  
สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ สามารถตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 11 โครงการ

- งบประมาณปี 2567 จำนวน 2,996,000 บาท

- งบประมาณปี 2568 จำนวน 1,255,000 บาท

รายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2567) เปลี่ยนแปลงครั้งที่  
1/2567 ที่นำเสนอจึงขอให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอยได้  
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

นายธนาวุฒิ กาไชย ประธานกรรมการ ตามที่นักวิเคราะห์ฯ ได้เสนอรายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2567 มีคณะกรรมการหรือประชาคมท่านใดมีข้อสงสัย จะซักถามหรือไม่อย่างไร

ที่ประชุม ไม่มีข้อสงสัยหรือซักถามแต่อย่างใด

นายธนาวุฒิ กาไชย ประธานกรรมการ เมื่อไม่มีคณะกรรมการท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถาม กระผมขอมติในที่ประชุมว่า เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2567 หรือไม่อย่างไร โดยการยกมือ

ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2567

3.3 การพิจารณาคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่น จำนวน 1 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนา อบต.แม่ลอย แทนตำแหน่งที่ว่าง

นายธนาวุฒิ กาไชย ประธานกรรมการ สำหรับระเบียบวาระที่ 3.3 การพิจารณาคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่น จำนวน 1 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนา อบต.แม่ลอย แทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งเดิมเป็นนายเมฆ แก้วมาเรื่อน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สุขสันต์ แต่ท่านได้ลาออกเนื่องจากมีภารกิจจึงไม่สามารถเป็นคณะกรรมการต่อไปได้ ฉะนั้นจึงต้องให้สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลคัดเลือกตัวแทน 1 คน เพื่อแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง สำหรับรายละเอียดอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาฯ กระผมขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงถึงระเบียบและอำนาจหน้าที่ต่อที่ประชุมต่อไป

นางสาวโชติกา มุกดา นักวิเคราะห์ฯ ขอชี้แจงถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

“ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (1) ผู้บริหารท้องถิ่น ประธาน
- (2) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน กรรมการ
- (3) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ
- (4) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ
- (5) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน กรรมการ
- (6) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน กรรมการ
- (7) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
- (8) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน ผู้ช่วยเลขานุการ

“กรรมการตาม (3) (4) (5) และ (6) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้”

สำหรับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนามีดังนี้



“(๑) กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก

(ก) อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง

(ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

(ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีผลต่อประชาคมโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด

(จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น

(ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน

ในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำนึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการมาประกอบการพิจารณาด้วย

(๒) ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนา

ในการจัดทำร่างแผนพัฒนา ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง นำปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะดำเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำมาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจหน้าที่”

(๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดำเนินงาน

(๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๒)

(๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๖) แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการหรือคณะทำงานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

(๗) ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดทำเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการเสนอชื่อประชาคมต่อที่ประชุม ต้องมีผู้รับรองจำนวนอย่างน้อย ๒ คน และผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุมและต้องให้ความยินยอม

ในการเสนอชื่อ หากมีการเสนอชื่อครบพอดีตามจำนวน ให้ถือว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นได้รับการคัดเลือก หากมีการเสนอชื่อเกินกว่าจำนวนที่กำหนด ให้ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยการลงคะแนนลับ ใช้วิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลงในบัตรลงคะแนนที่ประธานที่ประชุมมอบให้ได้ไม่เกินตามจำนวนที่กำหนด


นายธนาวุฒิ กาไชย นายก อบต.แม่ล่อย	ตามที่นักวิเคราะห์ฯ ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และอำนาจหน้าที่และวิธีการคัดเลือกตัวแทนประชาคมเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนา อบต.แม่ล่อย แทนตำแหน่งที่ว่างต่อไปจะให้ที่ประชุมประชาคมแห่งนี้เสนอชื่อโดยมีผู้รับรองจำนวน ๒ คน
นายผดุงพล อุประการคำ สมาชิกสภา อบต. ม.๓	กระผมขอเสนอ นายชุม อ่อนหวาน สักส่วนประชาคม หมู่ที่ ๓
นายธนาวุฒิ กาไชย ประธานในที่ประชุม	ขอผู้รับรอง จำนวน ๒ คน
นายสง่า สุทธศิลป์ สมาชิกสภา อบต.ม.๕	กระผมขอรับรอง นายผดุงพล อุประการคำ สมาชิกสภา อบต. ม.๓
นายสมบัติ ต๊ะจันทร์ สมาชิกสภา อบต. ม.๑๐	กระผมขอรับรอง นายผดุงพล อุประการคำ สมาชิกสภา อบต. ม.๓
นายธนาวุฒิ กาไชย ประธานในที่ประชุม ที่ประชุม	มีสัดส่วนประชาคมท่านใดจะเสนอชื่อเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ไม่มีการเสนอชื่อเป็นอย่างอื่น
นายธนาวุฒิ กาไชย ประธานในที่ประชุม	เมื่อที่ประชุมประชาคมไม่มีการเสนอชื่อเป็นอย่างอื่น สรุปร นายชุม อ่อนหวาน ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนประชาคมท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการพัฒนา อบต.แม่ล่อย แทนตำแหน่งที่ว่าง และนายก อบต.แม่ล่อย จะได้แต่งตั้งและส่งคำสั่งแต่งตั้งให้กับผู้ได้รับการคัดเลือกต่อไป
ที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4	เรื่องอื่น ๆ
นายธนาวุฒิ กาไชย ประธานกรรมการ ที่ประชุม	สำหรับเรื่องอื่น ๆ มีคณะกรรมการหรือประชาคมท่านใดจะเสนอหรือซักถามหรือไม่อย่างไร ไม่มี
นายธนาวุฒิ กาไชย ประธานกรรมการฯ	เมื่อไม่มีคณะกรรมการฯ หรือสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลท่านใดซักถามวันนี้กระผมขอขอบคุณคณะกรรมการพัฒนา อบต.แม่ล่อยและประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้ง 2 ฉบับในวันนี้เพื่อจะเป็นกรอบให้กับผู้บริหารในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 และ

การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี 2567 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ  
ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ลอยทั้ง 13 หมู่บ้านตามที่ได้ออกเวทีประชาคมที่ได้รับทราบ  
ถึงปัญหาที่ทางประชาชนมีความต้องการให้ทาง อบต.แม่ลอยได้แก้ไขให้รวดเร็วดต่อไป  
กระผมขอปิดการประชุม

เลิกประชุม

เวลา 11.50 น.

(ลงชื่อ)



(นายนพดล บั้งเงิน)

ผู้จัดรายการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการพัฒนา อบต.แม่ลอย

(ลงชื่อ)



(นายธนาวุฒิ กาไชย)

ผู้ตรวจรายการประชุม

ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย



ภาพถ่ายการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.แม่ลอยและประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล (ตำบลแม่ลอย)  
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  
และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย (ชั้น ๒)

